



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ.๐๔๐๑/ว ๑๗๑๑

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางสาววชิราภร ไชยมาศ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๒ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖ โดยหากผู้ใดจะหักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้หักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวนิตา เอียงกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

## บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย  
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด
- โดย** นางสาวชिरากร ไชยมาศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 802 สังกัด ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ 802 สังกัด ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
- ปี** พ.ศ. 2566

.....

สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก และความยุ่งยากมากที่สุด ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 มีสมาชิก 643 คน ทุนดำเนินงาน จำนวน 148,043,631.08 บาท ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน มีปริมาณทั้งสิ้น 307,712,479.53 บาท ประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล จำนวน 164,745,123.00 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 81,997,462.44 บาท ธุรกิจสินเชื่อ จำนวน 39,908,000.00 บาท ธุรกิจรับฝากเงิน จำนวน 18,465,606.44 บาท ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จำนวน 355,376.65 บาท และธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย) จำนวน 2,240,911.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละ 0.83 ของยอดขาย/บริการ ปริมาณธุรกิจจำนวนดังกล่าวเกิดจากการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อนำไปแปรรูปข้าวเปลือก ในการศึกษา เรื่องการตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ของสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน ด้านธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย และเพื่อศึกษากระบวนการสอบบัญชีด้านธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

ผลการศึกษาการดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวเปลือก และนำไปแปรรูปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก จากผลการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การบันทึกรายการ ทั้งการซื้อข้าวเปลือกโครงการปรับปรุงขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เจ้าหนี้ค่าข้าวเปลือกโครงการปรับปรุง เงินสด อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ถูกต้องตรงตามงวดระยะเวลาบัญชี ซึ่งผลการ

ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี สหกรณ์มีความเสี่ยงปานกลาง สหกรณ์บันทึกราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว จากราคาซื้อที่รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก บวกราคาต้นทุนในการแปรรูปและเปรียบเทียบราคาขายตามท้องตลาด เนื่องจากสหกรณ์มีการรวบรวมข้าวเปลือก และนำมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ผู้สอบบัญชีจึงได้กำหนดวิธีการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย สอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบของสหกรณ์ และเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินธุรกิจ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการบันทึกบัญชี รายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อข้าวเปลือกโครงการปรับปรุงการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เจ้าหน้าที่ข้าวเปลือกโครงการปรับปรุง เงินสด อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ

ผลการตรวจสอบ พบว่า ธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไป พ.ศ. 2559 รวมถึงมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบรัดกุมเหมาะสม แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดซื้อ-ขาย เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี ออกจากกันอย่างชัดเจน มีการกำหนดให้มีขั้นตอนจัดลำดับการอนุมัติที่เหมาะสม การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานระหว่างปี สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก จำนวน 249,220 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,240,911.00 บาท โดยแปรรูปเป็นข้าวสารและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อจำหน่ายมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 4,141,492.90 บาท ณ วันสิ้นปีบัญชีไม่มีสินค้าคงเหลือ ผลการดำเนินงานมีกำไรขั้นต้น จำนวน 1,391,850.06 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ จำนวน 814,496.25 บาท จึงส่งผลให้สหกรณ์มีกำไรเฉพาะธุรกิจ จำนวน 648,934.15 บาท

## บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การพัฒนาศักยภาพทีมงานสอบบัญชีสู่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ด้วยการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD : CAD-Wp)
- โดย** นางสาวชिरาร ไซมาศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 802 สังกัด ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ 802 สังกัด ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
- ปี** พ.ศ. 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และการพัฒนาศักยภาพของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง โปร่งใส มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในปัจจุบันมีการนำโปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD : CAD-Wp) มาใช้ในการบริหารงานสอบบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีบันทึกผลการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานที่มีความสำคัญไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการจัดทำกระดาษทำการ และยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเก็บกระดาษทำการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของทีมงานสอบบัญชี และทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ประกอบกับทีมงานสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง หากทีมงานสอบบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีด้วยระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD : CAD-Wp) จัดทำไม่ถูกต้องครบถ้วน

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพทีมงานสอบบัญชีสู่มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ด้วยการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD : CAD-Wp) ให้กับทีมงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้ทีมงานสอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (CAD-Wp)

และขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดการกระดาษทำการ (CAD-Wp) โดยมีการชี้แจงเหตุผล และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทีมงานสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น